

แผนกลยุทธ์ กิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ (4 excellence) : .ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (PP&P Excellence + Enviroment)

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (ตาม Strategy map): 3.13 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

- เป้าหมายสำคัญ : 1. ยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็น premium 2. ผู้ประกอบการมีความรู้ ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎหมาย
3. มีการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 1. สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเป็น premium เพิ่มขึ้น 1 แห่งจากปี 2566
2. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละ 100 ของเรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการตาม SOP
4. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอนุญาตในระยะเวลาที่กำหนด (18วัน)

หน่วยงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)

ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1 (ระบุเดือน)	Q2 (ระบุเดือน)	Q3 (ระบุเดือน)	Q4 (ระบุเดือน)
1. นโยบายส่งเสริมพัฒนายกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในปี 2566-2567 2. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ข้อ 12. เศรษฐกิจสุขภาพ - นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ - สร้างงานสร้างอาชีพ ข้อ 13. นักท่องเที่ยวปลอดภัย - ยกระดับความปลอดภัย ด้านอาหาร สถานที่ ผู้ให้บริการ 3. เรื่องร้องเรียนสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทำผิดกฎหมาย 4. สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จ.อุดรธานี จำนวน 3 แห่ง (อ.เมือง 2 แห่ง, อ.ลับแล 1 แห่ง)	<p>กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมาย.. (เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word : สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ 100) (ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ KPI :</p> <p>1. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพปฏิบัติตามกฎหมาย 2. ร้อยละ 100 ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ</p> <p>กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพปฏิบัติตามมาตรฐาน</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 1.1.1 ตรวจอนุญาตและตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปี 1) จัดทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปี/ตรวจอนุญาตเปิดใหม่. เพื่อให้สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพปฏิบัติตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 1.1.2 ตรวจเฝ้าระวังสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 1) ตรวจมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 2</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 1.1.3 ส่งเสริมให้ขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย 1) แจงพื้นที่ให้เฝ้าระวังและให้คำแนะนำสถานประกอบการที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต 2) อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบบทบาทและแนวทางกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค. 67	เม.ย.-มิ.ย. 67	ก.ค.-ก.ย. 67
		พ.ย.-66			

ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1 (ระบุเดือน)	Q2 (ระบุเดือน)	Q3 (ระบุเดือน)	Q4 (ระบุเดือน)
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความเข้าใจในกฎหมายและบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ 6. สถานประกอบการส่วนใหญ่มีขนาดเล็กทำให้พัฒนาต่อยอดได้ยาก	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word :พัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็น premium) (ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ KPI : 1. สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเป็น premium เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่งจากปี 2566.				
	กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมหลักที่ 2.1.1 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ premium เป้าหมาย 1) จัดทีมร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินการยกระดับสถานประกอบการเป็น premium		ม.ค.-67		
	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้ประกอบการในสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word :) ผู้ประกอบการในสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ KPI : 1. ร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
	กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดในสถานประกอบการและส่งเสริมให้ยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ดีขึ้น กิจกรรมหลักที่ 3.1.1 อบรมผู้ประกอบการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 1) อบรมผู้ประกอบการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 80 คน		ก.พ.-67		



(นายวีระชัย เกตุรักษา)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข



(นางพรพิมล กุวานานนท์)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)



(นพ.อิตยังวัน ยงย่วน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี